



Nghi Xuân, ngày 21 tháng 12 năm 2022

PHÁT BIỂU CỦA ỦY BAN MTTQ HUYỆN TẠI KỶ HỌP CUỐI NĂM 2022 HĐND HUYỆN KHÓA XXI

Kính thưa các vị đại biểu HĐND Tỉnh, HĐND huyện, quý vị đại biểu!

Kính thưa chủ tọa kỳ họp!

Kính thưa toàn thể cử tri và nhân dân huyện nhà!

Về dự và phát biểu tại kỳ họp cuối năm Hội đồng nhân dân huyện về công tác Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội tham gia xây dựng chính quyền, lời đầu tiên cho phép tôi xin gửi đến các đồng chí đại biểu cùng toàn thể cử tri và nhân dân huyện nhà lời chúc sức khỏe, lời chào đại đoàn kết, chúc kỳ họp thành công tốt đẹp.

Trước hết, tôi thống nhất với các báo cáo đã trình bày tại kỳ họp. Trong năm qua, việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Quốc phòng - An ninh trong điều kiện có những thuận lợi nhưng cũng gặp rất nhiều khó khăn, thách thức: thời tiết không thuận lợi; dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi diễn biến khá phức tạp, ảnh hưởng từ đại dịch covid-19 vẫn còn trong giai đoạn đầu năm đã tác động không nhỏ đến sự phát triển. Nhưng, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp đã nỗ lực, vừa khắc phục khó khăn, vừa thực hiện phát triển kinh tế và đã hoàn thành nhiều chỉ tiêu kế hoạch đầu năm; nổi bật là các chỉ tiêu: thu nhập bình quân đạt 48,5 triệu đồng/người/năm; tổng thu ngân sách đạt 293 tỷ/KH 267 tỷ; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều còn 0,5%; tỷ lệ thôn, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa 97%; văn hóa xã hội ngày càng phát triển, QP-AN giữ vững. Tuy nhiên, bên cạnh đó chúng ta cũng thấy rằng còn một số chỉ tiêu đề ra chưa đạt như: tốc độ tăng trưởng; sản xuất nông nghiệp chưa hiệu quả; thương mại, du lịch mặc dù có chuyển biến nhưng còn chậm; việc triển khai một số dự án đầu tư còn chậm; cải cách hành chính còn hạn chế; một số đề xuất, kiến nghị của cử tri và nhân dân chưa được giải quyết kịp thời.

Để cùng thực hiện thắng lợi các mục tiêu chung của huyện và góp phần xây dựng chính quyền vững mạnh, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể đã bám sát nhiệm vụ trọng tâm của huyện, để không ngừng đa dạng hoá và đổi mới hình thức hoạt động, phát huy dân chủ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động; tăng cường tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, tuyên truyền vận động nhân dân tham gia tích cực các phong trào phát triển KT-XH, bảo vệ trật tự, an toàn xã hội, nhất là trong

xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh; cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân đã tham gia đóng góp hàng chục tỷ đồng, hiến đất, phá dỡ bờ rào, cây cối, công trình và tham gia hàng ngàn ngày công trong xây dựng NTM. Tổ chức các hoạt động từ thiện nhân đạo, an sinh xã hội, phát động kêu gọi hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo, năm 2022 xây mới 16 căn nhà, kêu gọi ủng hộ tiền quà cho hộ nghèo hơn 5 tỷ đồng. Tổ chức các hoạt động mô hình tự quản, tổ liên gia, chú trọng nâng cao chất lượng các danh hiệu KDC văn hoá, gia đình văn hoá và các thiết chế văn hoá cơ sở, phát huy vai trò của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng. Đẩy mạnh công tác giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện chủ trì thành lập đoàn giám sát thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của chính phủ về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Hội LHPN tổ chức giám sát về thực hiện phân loại, xử lý rác tại nguồn; Hội Nông dân giám sát việc thực hiện chính sách về phát triển nông nghiệp; Tham gia phản biện thông qua các cuộc hội họp, các văn bản...qua đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả về công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực.

Kính thưa quý vị đại biểu, thưa các đồng chí.

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật MTTQ Việt Nam, thời gian qua HĐND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc từ huyện đến cơ sở đã phối hợp tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; kết hợp nhiều kênh thông tin để tổng hợp các ý kiến gửi cho các đoàn đại biểu Quốc hội, tổ đại biểu HĐND các cấp; tại kỳ họp này, để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động góp phần xây dựng chính quyền ngày càng vững mạnh, Ủy ban MTTQ huyện đề nghị một số nội dung như sau:

Trong những năm qua HĐND huyện đã ban hành nhiều chính sách để nhằm kích cầu phát triển KT-XH, trong đó có chính sách đã được triển khai có hiệu quả, Đề nghị HĐND khảo để tiếp tục duy trì và ban hành chính sách mới phù hợp; Ủy ban nhân dân tiếp tục tăng cường hướng dẫn, tạo điều kiện về mặt cơ chế, hướng dẫn, giải quyết thủ tục hồ sơ nhanh gọn, chính xác để kích cầu việc hấp thu chính sách trong thời gian tới.

Về sản xuất Nông nghiệp: hiện nay đang gặp nhiều khó khăn như: thời tiết không thuận lợi; giá cả giống, vật tư tăng, trong khi đó giá cả sản phẩm lại thấp, khó tiêu thụ, năng suất giảm, dẫn đến tình trạng đất hoang hóa ngày càng tăng. Vì vậy cần có giải pháp hỗ trợ giá cho người dân; nghiên cứu áp dụng giống mới cây con có hiệu quả hơn để đưa vào áp dụng, tuy nhiên việc thực hiện nội dung này cần nghiên cứu kỹ, có thể tổ chức hội thảo khoa học và thử nghiệm trước khi đưa vào áp dụng; tránh tình trạng khi đưa vào triển khai không hiệu quả, gây thất thoát lãng phí về công sức và kinh phí.

Về vấn đề rác thải: trong thời gian qua chúng ta đã có nhiều cố gắng, góp phần giảm tải lượng rác tồn đọng, vệ sinh môi trường cơ bản được đảm bảo. Tuy nhiên tình trạng rác tồn đọng trong các khu vực dân cư, khu vực lò đốt vẫn còn nhiều, đề nghị cần có giải pháp khắc phục như: xin chủ trương xây dựng nhà máy xử lý, nâng cấp công suất các khu xử lý rác thải hiện tại; thường xuyên kiểm tra và xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm về vấn đề vệ sinh môi trường.

Về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân: Trong thời gian qua UBND huyện và phòng chuyên môn đã có những cố gắng trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân, tuy nhiên số lượng chưa được cấp vẫn còn nhiều, dẫn đến nhân dân còn nhiều ý kiến. Đề nghị cần tập trung đề nâng cao hiệu quả giải quyết cho nhân dân; kiểm tra xử lý nghiêm các công chức thiếu trách nhiệm, vi phạm trong quá trình thực hiện công vụ

Về lĩnh vực văn hóa - xã hội: hiện nay chúng ta đang tập trung cao độ cho việc xây dựng huyện đạt chuẩn NTM điển hình về văn hóa, gắn phát triển du lịch. Vì vậy nhiệm vụ phát triển về văn hóa là hết sức quan trọng, cần tập trung, đặc biệt tạo ra các tiêu chí điểm nhấn về văn hóa trong bộ tiêu chí huyện NTM. Quan tâm công tác khôi phục, trùng tu, bảo tồn các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể; tổ chức các hoạt động văn hóa mang đậm màu sắc quê hương, các hoạt động tuần lễ văn hóa; duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động các CLB văn hóa dân gian; các hoạt động văn hóa văn nghệ - thể dục thể thao trong quần chúng nhân dân và các cơ quan, trường học; chú trọng chất lượng thôn văn hóa, gia đình văn hóa.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện, trong thời gian tới Ủy ban MTTQ, các đoàn thể CT-XH và các cấp chính quyền từ huyện đến sở tiếp tục tăng cường công tác phối hợp, đặc biệt với các phòng, ban chuyên môn của UBND huyện, có đánh giá công tác phối hợp thường xuyên và hàng năm cụ thể, đồng thời đề ra các giải pháp hữu hiệu trong thời gian tới.

Kính thưa quý vị đại biểu - Kính thưa kỳ họp!

Năm 2023 dự báo vẫn gặp những khó khăn, thách thức, muốn vượt qua những khó khăn đó để dành kết quả thắng lợi kế hoạch đề ra, ngoài sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tại kỳ họp này thay mặt BTT Ủy ban MTTQ huyện, tôi kêu gọi toàn thể nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp đoàn kết, chung tay, góp phần thực hiện thành công kế hoạch huyện đã đề ra, góp phần đưa huyện đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, điển hình về văn hóa như kế hoạch đề ra.

Cuối cùng xin kính chúc các đồng chí đại biểu cùng cử tri và nhân dân huyện nhà mạnh khỏe, thành công, chúc kỳ họp thành công tốt đẹp./.

Xin trân trọng cảm ơn!

BAN THƯỜNG TRỰC UBMTTQ HUYỆN